



## Ngày Quốc Tế Vì Dân Chủ & Ý Nghĩa

### Ngày Quốc Tế Vì Dân Chủ

- 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

#### Ngày Quốc tế vì Dân chủ



Một thùng bỏ phiếu

<b>Tên chính thức</b>	International Day of Democracy
<b>Tên gọi khác</b>	IDD
<b>Cử hành bởi</b>	<a href="#">Quốc gia thành viên</a> <a href="#">Liên Hợp Quốc</a>
<b>Ngày</b>	15 tháng 9

<b>Hoạt động</b>	<a href="#">Liên Hợp Quốc</a>
<b>Cử hành</b>	Nâng cao nhận thức về Dân chủ
<b>Tần suất</b>	thường niên

Năm 2007, [Đại hội đồng Liên Hợp Quốc](#) đã quyết định ngày [15 tháng 9](#) hàng năm là **Ngày Quốc tế vì Dân chủ** (tiếng Anh: **International Day of Democracy**), với mục đích thúc đẩy và duy trì các nguyên tắc [dân chủ](#) và mời gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức thành viên để kỷ niệm ngày này một cách thích hợp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.<sup>[1][2]</sup>

Lời mở đầu của Nghị quyết khẳng định:

“ Trong khi các nền dân chủ chia sẻ những đặc điểm chung, không có mô hình duy nhất của dân chủ và dân chủ không thuộc về riêng bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào...  
  
Dân chủ là một giá trị phổ quát dựa trên ý chí [tự do biểu đạt](#) của người dân để xác định hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa riêng của họ, và sự tham gia đầy đủ của họ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống ”

## Bối cảnh

Vào tháng 9 năm 1997, [Liên minh Liên nghị viên](#) (IPU) đã thông qua một [Tuyên bố chung về dân chủ](#).<sup>[3]</sup> Tuyên bố đó khẳng định các nguyên tắc dân chủ, các yếu tố và sự thực hiện của các chính phủ dân chủ, và phạm vi quốc tế của nền dân chủ.

Các cuộc hội thảo quốc tế về nền dân chủ mới và phục hồi <sup>[4]</sup>(*Quá trình ICNRD*) bắt đầu vào năm 1988 theo sáng kiến của Tổng thống [Corazon C. Aquino](#) của [Philippines](#) sau khi diễn ra cuộc "Cách mạng sức mạnh Nhân dân" hòa bình để lật đổ 20 năm chế độ độc tài của [Ferdinand Marcos](#). Lúc đầu là một diễn đàn liên chính phủ, quá trình ICNRD phát triển thành một cấu trúc ba bên với sự tham gia của các [chính phủ](#), [quốc hội](#) và [xã hội dân sự](#). Hội nghị lần thứ sáu (ICNRD-6) đã diễn ra tại Doha, Qatar vào năm 2006 củng cố bản chất ba bên của quá trình và kết thúc với [Tuyên bố và Kế hoạch hành động](#) nhằm tái khẳng định các nguyên tắc và các giá trị cơ bản của nền dân chủ.

Dựa trên kết quả của Hội nghị ICNRD-6, một Hội đồng tư vấn được thành lập bởi chủ tịch của quá trình - [Qatar](#) - đã quyết định để thúc đẩy một Ngày Quốc tế Dân chủ. Qatar đã dẫn đầu trong việc soạn thảo các văn bản của nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc triệu tập và họp tham vấn với các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Theo đề nghị của IPU, 15 tháng 9 (ngày thông qua Tuyên ngôn dân chủ) được chọn là ngày mà cộng đồng quốc tế sẽ cử hành Ngày Quốc tế Dân chủ mỗi năm. Nghị quyết với tựa đề "Hỗ trợ bởi hệ thống Liên hiệp quốc trong nỗ lực của các Chính phủ để thúc đẩy và củng cố nền dân chủ mới hoặc khôi phục",<sup>[5]</sup> đã được thông qua bởi sự đồng thuận vào ngày 08 tháng 11 năm 2007.

## Chương trình năm 2014

Chủ đề của Ngày Quốc tế Dân chủ vào năm 2014 là "Sự dẫn thân của người trẻ vì dân chủ" ("*Engaging youth on democracy*").

Trong thông cáo báo chí của mình, Chủ tịch IPU Abdelwahad Radi nói, "Đó là một lời sáo rỗng khi luôn luôn liên kết người trẻ với tương lai. Những người trẻ tuổi không chỉ có sức mạnh để xác định tương lai, mà còn quyết định hiện tại. Tuy nhiên, họ còn bị bỏ qua trong nhiều tiến trình ra quyết định chính trị chính thống và điều này cần phải thay đổi".

IPU cho biết sự tham gia của thanh thiếu niên có một ý nghĩa đặc biệt cho dân chủ và một chương trình để hỗ trợ người trẻ và sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình dân chủ đang được tiến hành, theo một [nghị quyết](#) đã được Hội đồng IPU thông qua vào năm 2010. IPU công bố sẽ tổ chức Hội nghị Nghị viên trẻ toàn cầu (*Global Conference of Young Parliamentarians*) đầu tiên vào ngày 10 và 11 Tháng 11 năm 2014 và tất cả các nghị viên đều được mời tham dự.

Một [cuộc thi ảnh](#) mang tên "Dấn thân để thay đổi" ("Engage for Change") khuyến khích thanh thiếu niên thể hiện những hành động họ có thể làm để mang lại thay đổi tích cực trong xã hội, bằng cách gửi một bức ảnh cho thấy họ làm việc cho sự thay đổi tích cực trong cộng đồng, khu vực, quốc gia hay thế giới.

## Chương trình năm 2015

---

Chủ đề của Ngày Quốc tế Dân chủ vào năm 2015 là "Tạo không gian cho [xã hội dân sự](#)" ("*Space for Civil Society*").

## Chú thích]

---

1. [UN International Day of Democracy, 15 September](#). Retrieved 22/05/2015.
2. [Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Phiên họp 62 Nghị quyết 7. \*Support by the United Nations system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies A/RES/62/7\*](#) trang 3. Ngày ngày 8 tháng 11 năm 2007.
3. [Universal Declaration on Democracy](#)
4. ["International conference of new or restored democracies". \*Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2018\*. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2014](#).
5. [United Nations General Assembly Resolution A/RES/62/7 "Support by the United Nations system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies"](#) (PDF)

## Xem thêm

---

- [UNESCO](#)
- [Ngày lễ quốc tế](#)

## Liên kết ngoài

[United Nations General Assembly Resolution A/RES/62/7 "Support by the United Nations system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies"](#) (PDF)

---

- [International Day of Democracy, ngày 15 tháng 9 năm 2008](#)
- [Secretary General celebrates with UNDEF on International Day of Democracy, ngày 15 tháng 9 năm 2009](#)

**Nguồn:** [Ngày Quốc tế vì Dân chủ – Wikipedia tiếng Việt](#)

# Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ VÌ DÂN CHỦ

Bạn đang tìm hiểu về ngày quốc tế vì dân chủ có ý nghĩa như thế nào? Vậy thì bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn không chỉ ý nghĩa của ngày quốc tế vì dân chủ mà qua bài viết này bạn còn biết được nguyên nhân ra đời. Hay là sự kiện này được diễn ra vào thời điểm nào? Có diễn ra thường xuyên hay không? Hãy theo dõi nội dung bài viết này nhé.

## Mục Lục

- [Ý nghĩa ngày quốc tế vì dân chủ](#)
- [Ngày quốc tế vì dân chủ là ngày bao nhiêu?](#)
- [Có bao nhiêu hình thức dân chủ?](#)
- [Ngày quốc tế vì dân chủ có vai trò gì?](#)
- [Một số chương trình hưởng ứng ngày quốc tế vì dân chủ](#)
- [Tổng kết về bài viết ý nghĩa của ngày quốc tế vì dân chủ](#)
- 

## Ý nghĩa ngày quốc tế vì dân chủ

Ngày quốc tế dân chủ được ra đời với mục đích khẳng định quyền dân chủ của mỗi công dân trên thế giới. Hay những nội dung bảo vệ quyền an ninh và bảo vệ nhân quyền của mỗi công nhân. Ngày quốc tế dân chủ giúp mọi công nhân ghi nhớ rằng mình có quyền tự do biểu đạt và đưa ra những ý kiến cá nhân và mang lại lợi ích chung cho những cá thể xung quanh. Tham gia đóng góp ý kiến dân chủ để đưa những ý kiến nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế, chính trị, xã hội văn hóa riêng.

Ngày quốc tế vì dân chủ ra đời muốn đưa giới trẻ tham gia và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Những lớp trẻ tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng quê hương đất nước phát triển vững mạnh hưng thịnh. Hệ thống dân chủ có thể tước bỏ quyền hành của những người đứng đầu nhưng thiếu trách nhiệm, và làm việc vụ lợi cá nhân. Nền dân chủ khuyến khích người dân tham gia đóng góp xây dựng ý kiến.

Nền dân chủ mang đến nhiều điều tích cực vào nền kinh tế của quốc gia. Nền dân chủ giúp những người đưa ra chính sách có thể hiểu được những điều mà nhân dân mong muốn. từ đây điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp để hướng đến một nền kinh tế phát triển thịnh vượng.

## Ngày quốc tế vì dân chủ là ngày bao nhiêu?

Theo đề nghị của Liên Minh Nghị Viện đã chọn ngày 15/09 hàng năm là ngày quốc tế vì dân chủ. Sự kiện này sẽ được diễn ra thường xuyên vào ngày 15/09 hàng năm.

Dân chủ hay còn được gọi là quyền dân chủ hoặc chế độ dân chủ. khi thực hiện chế độ này quyền của nhà nước thuộc về nhân dân, do trực tiếp nhân dân hoặc do người được nhân dân bầu ra.

Quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền mà công dân sẽ được thực hiện đưa ra ý kiến trong các lĩnh vực như xã hội, nhà nước. Nền dân chủ ra đời nhằm xóa bỏ chế độ bóc lột con người, xóa bỏ hình thức gia cấp chế độ cai trị. Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện

công bằng xã hội, công lý đối với mọi người. Và phát triển bình đẳng giới và phát triển xã hội và văn minh giữa các dân tộc.

Ngày quốc tế dân chủ ra đời khẳng định, niềm tin kiên định vào dân chủ như một mô hình chính phủ tối ưu nhất. Hướng lớp trẻ mầm non tương lai của đất nước có cái nhìn nhận. Đồng thời đóng góp ý kiến để xây dựng đất nước phát triển hưng thịnh. Những nguyên tắc này rất cần thiết cho sự thành công của bất kì nền dân chủ nào. Chẳng hạn như quyền tự do biểu đạt, quyền được hội họp, và cam kết hòa bình thông qua bầu quyền tự do bình đẳng và công bằng.

INTERNATIONAL DAY  
OF DEMOCRACY 2017



Vietnam Business Network - <https://evbn.org/>

## Có bao nhiêu hình thức dân chủ?

Thực hiện quyền dân chủ dưới 2 hình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Đây là hai hình thức biểu hiện của cùng thực thể dân chủ, cả hai hình thức này đều đóng vai trò quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện quyền dân chủ.

Dân chủ trực tiếp là công dân tự mình quyết định các quyền và luật lệ của cộng đồng và đất nước. Dân chủ trực tiếp hình thức công dân trực tiếp thực hiện quyền tự do dân chủ của mình. Dân chủ gián tiếp là hình thức nhân dân bầu ra người đại diện thay mình xử lý và quyết định các công việc chung. Hai hình thức dân chủ này tác động qua lại lẫn nhau không thể bỏ đi hình thức nào. Khi người công dân muốn thực hiện hình thức dân chủ gián tiếp thì công dân phải thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp để có thể bầu ra đại diện cho họ. Rồi từ đây người được chọn làm đại diện sẽ thực hiện quyền và đưa ra ý kiến thông qua hình thức dân chủ gián tiếp.



## Ngày quốc tế vì dân chủ có vai trò gì?

Ngày quốc tế dân chủ đóng một vai trò rất quan trọng đối với một quốc gia. Quyền dân chủ là quyền mà người dân được đưa ra ý kiến. Hay đưa ra những ý kiến đóng góp xây dựng

quốc gia. Quyền được tự do phát biểu xây dựng ý kiến mang đến những lợi ích chung cho quốc gia. Đất nước có phát triển hưng thịnh hay không? Một phần cũng là do sự đóng góp tích cực của mỗi công dân.

Lịch sử đã chứng minh những người đứng đầu một tổ chức đe dọa. Hoặc làm mất lòng tin của công dân thì đều sẽ phải chịu những tổn hại to lớn. Đây là lí do vì sao phải luôn đứng về phía công dân. Đứng về phía những nơi kêu gọi chính phủ của họ phải bảo vệ quyền tự do, quyền dân chủ của họ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tôn trọng ý kiến của người công dân được thể hiện qua những lá phiếu. Nhân sự kiện này, Các quốc gia cùng với chính phủ cùng chí hướng, các tổ chức dân sự và công dân của quốc gia cam kết tăng cường chung tay bảo vệ giá trị dân chủ trên toàn thế giới.

## Một số chương trình hưởng ứng ngày quốc tế vì dân chủ

Chương trình “sự dẫn thân của người trẻ vì dân chủ”

Sự tham gia của những lớp trẻ của đất nước là một điều rất quan trọng. Bởi lẽ lớp trẻ sẽ là đối tượng tiếp quản đất nước của tương lai. Định hướng cho giới trẻ tham gia những chương trình. Hoặc tham gia hoạt động có ý nghĩa là điều vô cùng cần thiết. Tham gia những hoạt động nhằm giúp giới trẻ có những cách nhìn nhận về trách nhiệm nghĩa vụ. Cũng như hiểu biết được quyền lợi của mình đối với quê hương đất nước.

Chương trình “Dẫn thân để thay đổi”

Mỗi cá nhân cần phải thay đổi từng ngày. Định hướng rõ ràng cho bản thân để thực hiện những mục đích đã được xây dựng lên kế hoạch. Cổ vũ, động viên tinh thần của những thanh niên những hành động tích cực để phát triển xã hội.

## Tổng kết về bài viết ý nghĩa của ngày quốc tế vì dân chủ

Qua nội dung được cập nhật ở bài viết, quý độc giả đã có được những thông tin hữu ích. Độc giả đã biết được ý nghĩa của ngày quốc tế vì dân chủ là gì? Ngày quốc tế dân chủ là ngày bao nhiêu? Hay Ngày quốc tế vì dân chủ có vai trò như thế nào đối với quốc tế? Độc giả cũng biết được những chương trình được tổ chức với mục đích hưởng ứng ngày kỉ niệm này. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi nội dung bài viết của EVBN. Chúc quý độc giả có một ngày làm việc suôn sẻ.

Nguồn: <https://evbn.org/y-nghia-ngay-quoc-te-vi-dan-chu/>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 8800 TÁC PHẨM**